



ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผ่านการดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สถาบันฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง การนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการของสถาบันฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมติการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในท้องปฏิบัติกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการความปลอดภัยในท้องปฏิบัติกรระดับส่วนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยท้องปฏิบัติกร สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงจัดให้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

๒. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ต้องดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติกรรม ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่แนะนำและกระทำตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. สนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน รวมถึงป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ตลอดจนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

/๕. ส่งเสริมให้บุคลากร...

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความตระหนักรู้ ทักษะที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จะยกระดับ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด

๗. หากในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมาติดต่อ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย และกำกับให้บุคคลภายนอกนั้น ยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดตลอดการดำเนินการนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการให้บรรลุตามกรอบนโยบายและเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานโดยทั่วกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน)
ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์